

ĐẢNG BỘ XÃ NẬM KÈ  
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ  
TRƯỜNG THCS NẬM KÈ  
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2025- 2027

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nậm Kè, ngày 09 tháng 01 năm 2025

\*

Số: 01-NQ/ĐH

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội Chi bộ trường THCS Nậm Kè  
Lần thứ VII - nhiệm kỳ 2025-2027**

-----

Đại hội Chi bộ trường THCS Nậm Kè lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027 được tiến hành vào ngày 09 tháng 01 năm 2025. Dự Đại hội có 33 đảng viên, trong số 33 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của Chi ủy trường THCS Nậm Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trình Đại hội; bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027.

Đại hội Chi bộ trường THCS Nậm Kè lần thứ VII nhiệm kỳ 2025-2027,

## QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chi ủy trường THCS Nậm Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 – 2027 trình Đại hội gồm những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THCS Nậm Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025:

Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ xác định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và cán đích trước các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, thì việc đầu tiên, quan trọng nhất là phải làm tốt công tác xây dựng đảng và trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Chi bộ đã triển khai rất kịp thời Nghị quyết của các cấp, để cho mỗi đảng viên đều thấm nhuần và nhận thức thật sâu sắc vai trò tiên phong và gương mẫu của mỗi đảng viên trong tình hình phát triển mới của chi bộ.

Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên được chi bộ rất coi trọng nhằm ngăn ngừa sai phạm và kịp thời phát hiện những yếu kém, vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2022-2025, đảng viên nào cũng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, không có đảng viên nào vi phạm khuyết điểm hay năng lực yếu kém. Đối với Chi bộ, không có đơn thư khiếu nại tố cáo và luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể: Ban chi ủy – Chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp đối với 4 tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Hội đồng giáo dục, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Do mỗi tổ chức có một vai trò chức trách nhiệm vụ riêng, nên Ban chi ủy – Chi bộ đã chỉ

đạo các tổ chức này xây dựng kế hoạch chi tiết, bám sát Nghị quyết của Chi bộ và thực hiện chế độ báo cáo giải trình theo chức năng thẩm quyền, có sơ kết, tổng kết, đánh giá. Trên cơ sở đó, các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban chỉ ủy – Chi bộ phân công.

Đặc biệt về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đây là mảng thành công nhất, đậm nét nhất, toàn diện nhất trong cả nhiệm kỳ, chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi tiêu chí, từ chất lượng giáo dục học sinh đến chất lượng đội ngũ, từ cơ sở hạ tầng khang trang đến phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, từ việc phát huy nội lực đến công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài đều gặt hái được những thành quả có tính đột phá, làm thay đổi diện mạo của nhà trường. Bước đầu đặt thương hiệu và chất lượng của nhà trường vào su thế phát triển cạnh tranh. Nhờ những thành quả nổi trội đó, nhà trường đã sớm được công nhận trường chuẩn quốc gia.

1.2. Chi ủy đã nghiêm túc kiểm điểm nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của chi bộ.

- Về nhận thức chính trị, tư tưởng

Ban chỉ ủy - Chi bộ luôn quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Ban chỉ ủy - Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo đúng chỉ đạo của cấp trên bằng việc xây dựng các Nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch theo từng chuyên đề của các Hội nghị Trung ương và Đảng bộ các cấp.

- Về đạo đức lối sống

Ban chỉ ủy - Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và mỗi cá nhân CB, ĐV, GV, NV trong Chi bộ nhà trường.

Ban chỉ ủy – Chi bộ với vai trò lãnh đạo của mình đã thể hiện tính gương mẫu, coi trọng việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm, chất đạo đức cách mạng, luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, bảo đảm tính xây dựng.

Trong nhiệm kỳ, Ban chỉ ủy – Chi bộ đã thực hiện tốt và triển khai các quy định của Đảng như quy định 19 điều đảng viên không được làm, quy định 76 về đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú và các Chỉ thị quy định của Đảng bộ các cấp có liên quan đến trách nhiệm của cá nhân cán bộ, đảng viên, qua đó có sự tác động tích cực đến nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ; đại đa số các đồng chí trong Ban chỉ ủy, đảng viên trong Chi bộ thể hiện tốt vai trò của mình, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương, tích cực tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú và được nhận xét tốt.



- Về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương; Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm học; Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý giáo dục.

Trong điều hành, Ban chỉ ủy đã tiến hành xây dựng chương trình làm việc năm, quý, tháng, tuần; luôn chú trọng mối quan hệ lãnh đạo, đoàn kết thống nhất giữa các ban ngành đoàn thể trong cơ quan đơn vị, duy trì chế độ giao ban hàng tuần giúp cho việc nắm tình hình, chỉ đạo, điều hành sâu sát và kịp thời hơn. Bên cạnh đó, còn thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết các nội dung chỉ đạo nhờ đó xác định được những vấn đề bức xúc cần làm ngay, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

1.3. Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2027:

- Về phương hướng chung

Nhiệm kỳ 2025- 2027 Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đến từng đảng viên và CB-GV-NV trong Chi bộ nhà trường; Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu trong nhiệm kỳ, duy trì và nâng cao các tiêu chí Trường đạt chuẩn Quốc gia; duy trì và nâng cao các tiêu chí PCGD THCS Mức độ 3.

- Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực:

+ Công tác xây dựng Đảng:

Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lý nghiêm những hành vi cố ý làm sai lệch sự thật; Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác Hồ một cách thiết thực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, GV – NV; Song song với thực hiện cuộc vận động "Hai không"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bằng việc ký cam kết thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.

Tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng; Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên; Làm tốt công tác phát triển Đảng viên; Phấn đấu 100% Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên mới, thêm 02 đảng viên có trình độ TCTL chính trị.

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn và khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và những Điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên. Kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

+ Công tác lãnh đạo các đoàn thể

Chi bộ lãnh đạo nhà trường xây dựng và thực hiện những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho nhà trường phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phân đấu đối với tập thể, cá nhân CB-GV-NV và Học sinh .

#### **Giáo viên:**

Tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh Điện Biên; Giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 75% trở lên, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% CSTĐ cấp cơ sở, 25% cán bộ, giáo viên, nhân viên được UBND huyện Mường Nhé tặng giấy khen, phần đấu có từ 3% trở lên được cấp tỉnh tặng bằng khen, giấy khen;

#### **Học sinh:**

- \* Kết quả học tập:
  - Tốt: 5,6% trở lên
  - Khá: 21,5% trở lên
  - Đạt: 72,4 % trở lên
  - Chưa đạt: dưới 0,5%
- \* Kết quả rèn luyện:
  - Tốt: 70% trở lên
  - Khá: 23% trở lên
  - Đạt: 7 % trở lên
  - Chưa đạt: 0 %

Tỷ lệ chuyển lớp đạt:  $440/441 = 99,8\%$

Tỷ lệ Tốt nghiệp THCS:  $109/109 = 100\%$

Tỷ lệ thi vào lớp 10 và tương đương đạt: 70% trở lên.

Học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi do SGD&ĐT, PGD&ĐT tổ chức.

Chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn, Liên Đội, .... hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; Chú ý đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; Thường xuyên giám sát, kiểm tra các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết của Chi bộ

Phần đấu Công đoàn: LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; Chi đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Liên đội: Hội đồng đội Tỉnh tặng giấy khen.

+ Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao



hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục của Đảng.

Chi bộ tập trung chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT đã được cụ thể hóa của ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé.

Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo; bảo vệ đường biên mốc giới cho học sinh; Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; tập luyện Văn hóa, văn nghệ, TDTT. Đảm bảo chế độ hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, đảm bảo hàng năm có giáo viên giỏi tỉnh; giỏi huyện tăng hơn nhiệm kỳ qua.

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, giáo án, lưu giữ bài kiểm tra..., thực hiện Đánh giá, xếp loại học sinh theo Công văn 4669/BGD&ĐT về đánh giá chất lượng giáo dục học sinh theo mô hình trường học mới; Xét TN cho học sinh lớp 9 theo quy định.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Tổ chức nấu ăn chu đáo theo khẩu phần, đảm bảo chất và lượng cho các em vào tất cả các ngày trong tuần, có sự phân công rõ ràng, cụ thể với sự tham gia của GVCN, NV và sự chỉ đạo, giám sát của chính quyền địa phương, Ban thanh tra nhân dân, BGH, BCH công đoàn và ban đại diện cha mẹ học sinh.

Giao cho Chi ủy, Chi bộ trường THCS Nậm Kè khóa VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027 căn cứ kết quả thảo luận báo cáo chính trị; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; Ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy xã Nậm Kè để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội.


2. Đại hội đã bầu Ban chi ủy gồm 05 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư Chi bộ trường THCS Nậm Kè Khóa VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027.

3. Giao cho Chi ủy trường THCS Nậm Kè Khóa VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027 căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và trong từng thời gian để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THCS Nậm Kè Khóa VII, nhiệm kỳ 2025 – 2027./.

**Đoàn Thư Ký**

LT  
 Ngọc Thị Hồng Lan  
 Đinh Thị Việt

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
 Lê Văn Thanh